

Ngày 29 tháng 6 năm 2009

## NGÂN HÀNG HSBC VIỆT NAM TỔ CHỨC GIẢI BÓNG ĐÁ TỪ THIỆN TRONG NHÀ LẦN ĐẦU TIÊN

Sau chuỗi các buổi hội thảo và sự kiện, giới thiệu sản phẩm mới cũng như các buổi lễ khai trương văn phòng giao dịch, ngân hàng HSBC tại Việt Nam tiếp tục mở rộng hoạt động của mình thông qua giải Bóng đá từ thiện trong nhà dành cho các khách hàng doanh nghiệp nhằm gây quỹ từ thiện trong nước.

Bóng đá trong nhà - một hình thức tương tự môn bóng đá thông thường nhưng được diễn ra chủ yếu ở trong nhà - là hoạt động mới nhất trong loạt các cuộc tranh tài gây quỹ từ thiện hàng năm của HSBC, bao gồm các giải thi đấu quần vợt và đánh gôn khá phổ biến và uy tín. Như tất cả các sự kiện thể thao gây quỹ từ thiện khác của HSBC, ngân hàng sẽ tài trợ chi tổ chức và địa điểm thi đấu, do đó toàn bộ số tiền thu được từ giải Bóng đá từ thiện trong nhà sẽ được dùng để đóng góp trực tiếp vào quỹ từ thiện.

Giải đấu sẽ bắt đầu tại sân vận động Rạch Miễu, số 1 đường Hoa Phượng, quận Phú Nhuận vào lúc 7 giờ 30 phút sáng và kết thúc lúc 6 giờ chiều ngày 27 tháng 6. Đội tuyển của HSBC sẽ tham dự cùng bảy đội bóng khác là các khách hàng lớn của khối Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp và Dịch vụ Tài chính Toàn cầu của HSBC, bao gồm Maersk, Phú Mỹ Hưng, Thibidi, Prudential, Danone, Mayer Brown JSM, và Công ty cổ phần Phân đạm và hóa chất Dầu khí. Các đội sẽ thi đấu qua qua chín vòng đấu loại để tìm ra đội vô địch giải đấu tại Thành Phố Hồ Chí Minh. Giải Bóng đá từ thiện trong nhà HSBC được mong đợi sẽ gây được 6.000 đô la Mỹ cho quỹ Hoa Hướng Dương nhằm giúp đỡ các trẻ em ung thư.

Ông Thomas Tobin, Tổng giám đốc ngân hàng HSBC phát biểu: “Ngân hàng HSBC cam kết hỗ trợ vì cộng đồng và mang đến những cải thiện trong cuộc sống của người dân Việt Nam. Thông qua các hoạt động vì cộng đồng, chúng tôi mong muốn tạo nên những tác động tích cực tại Tp. Hồ Chí Minh. Sự kiện này đã tạo điều kiện cho các tổ chức doanh nghiệp với mong muốn chia sẻ các ý tưởng hoạt động đóng góp cho cộng đồng của HSBC có cơ hội chung tay góp sức thông qua hoạt động thể thao gây quỹ từ thiện cũng như thắt chặt các mối quan hệ trong kinh doanh.”

Nằm trong chiến lược phát triển bền vững của Tập đoàn, ngân hàng HSBC tại Việt Nam đã và đang tài trợ cũng như tổ chức nhiều hoạt động hướng đến cộng đồng. Trong bảy

*more*

## **HSBC tổ chức giải Bóng đá từ thiện trong nhà lần đầu tiên**

năm liên tiếp, ngân hàng là Nhà tài trợ Vàng và tích cực tham gia giải đua Sài Gòn Cyclo Challenge. HSBC cũng tổ chức ngày hội hiến máu nhân đạo, tham gia cuộc thi chạy bộ Fun Run, tổ chức nhiều dịp lễ hội, tết Trung Thu và trao quà Tết cho các trẻ em tại các mái ấm tình thương và trại trẻ mồ côi tại Tp. Hồ Chí Minh.

Một trong những nhiệm vụ hàng đầu của HSBC là nâng cao nhận thức của nhân viên cũng như các đối tác khách hàng về các hoạt động vì cộng đồng và trách nhiệm xã hội. Giải Bóng đá từ thiện trong nhà là sự kiện thể thao mới nhất mà thông qua đó Ngân hàng sẽ gắn kết khách hàng để chia sẻ sự quan tâm đối với cộng đồng thông qua hoạt động gây quỹ từ thiện.

Ông Tobin phát biểu thêm: “Chúng tôi khuyến khích tất cả nhân viên của HSBC đóng góp cho cộng đồng, đó có thể là việc dành thời gian đến thăm trẻ em mồ côi hoặc tham gia vào các hoạt động thể thao. Thông qua những sự kiện như giải Bóng đá từ thiện trong nhà HSBC, chúng tôi mong muốn tuyên truyền thông tin về các hoạt động vì cộng đồng của HSBC đến các khách hàng cũng như kêu gọi họ cùng tham gia nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trong cộng đồng xung quanh chúng ta.”

*ends/more*

### **Mọi thông tin báo chí xin vui lòng liên hệ:**

**Hà Lâm Tú Quỳnh-Chuyên viên phòng Truyền Thông và Đối Ngoại**  
**Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC (Việt Nam)**  
**84 8 3 5204 128**  
quynhltha@hsbc.com.vn

### **Ghi chú cho Ban Biên tập:**

#### **1. HSBC tại Việt Nam**

Ngân hàng HSBC có mặt tại Việt Nam từ 138 năm nay kể từ khi Ngân hàng mở văn phòng đầu tiên tại Sài Gòn (nay là Tp. Hồ Chí Minh) vào năm 1870. Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) được chính thức đưa vào hoạt động ngày 01 tháng 01 năm 2009 với trụ sở chính đặt tại Tp. Hồ Chí Minh. Hiện tại, mạng lưới hoạt động của ngân hàng bao gồm một chi nhánh và ba phòng giao dịch tại Tp. Hồ Chí Minh, một chi nhánh và ba phòng giao dịch tại Hà Nội, một chi nhánh tại Bình Dương và một văn phòng đại diện tại Cần Thơ. HSBC hiện là ngân hàng nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam xét về vốn đầu tư, mạng lưới hoạt động, sản phẩm, số lượng nhân viên và khách hàng.

#### **2. Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải**

Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải là sáng lập viên của Tập đoàn HSBC. Với khoảng 9.500 văn phòng và chi nhánh tại 86 quốc gia và vùng lãnh thổ và tài sản trị giá 2.527 tỷ đô la Mỹ tính tới 31 tháng 12 năm 2008, Tập đoàn HSBC là một trong những tổ chức dịch vụ tài chính và ngân hàng lớn nhất thế giới.

Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải hiện đang nắm giữ 20% vốn cổ phần của Ngân hàng Cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Techcombank, một trong những ngân hàng thương mại cổ phần lớn nhất Việt Nam, và 10% vốn cổ phần của Tập đoàn tài chính bảo hiểm Bảo Việt, tập đoàn tài chính bảo hiểm hàng đầu tại Việt Nam.

*ends/all*

This news release is issued by

**HSBC Bank (Vietnam) Ltd**

*HSBC Bank (Vietnam) Ltd*  
*The Metropolitan, 235 Dong Khoi, Dist.1, HCMC*  
*Tel: 84-8-3829 2288 Fax: 84-8-3823 0530*